

và định kỳ báo cáo cho Hội đồng Bộ trưởng biết về kết quả thực hiện nghị định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

T. M. Hội đồng Bộ trưởng

K. T. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

TỔ HỮU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 211-CT ngày 26-6-1985 về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý khu vực sản xuất tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp

Sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nước ta: hiện nay chiếm gần một nửa giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước, đáp ứng một khối lượng lớn hàng tiêu dùng, góp phần phục vụ đắc lực cho các ngành sản xuất, đảm nhận nhiều dịch vụ sửa chữa, sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu và giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu người.

Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần xác định vị trí quan trọng của tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp và đã đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm phát triển sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp.

Riêng về tổ chức quản lý, ngày 2 tháng 11 năm 1978, Hội đồng Chính phủ đã ban hành nghị định số 279-CP về tổ chức và

hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp trung ương, trong đó, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức này, đồng thời cũng quy định mối quan hệ phân công, phối hợp với các ngành có liên quan ở trung ương trong việc chỉ đạo và quản lý khu vực sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp.

Trong mấy năm qua, do quan điểm, nhận thức của một số ngành và địa phương chưa thực sự thông suốt, liên hiệp xã trung ương cũng chưa đủ sức đảm nhận những trọng trách đã được giao nên việc triển khai nghị định 279-CP của Hội đồng Chính phủ còn nhiều mặt bị hạn chế và chậm phát huy tác dụng.

Để tăng cường chỉ đạo và quản lý khu vực sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp, căn cứ vào kết luận của Hội nghị Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng ngày 6 tháng 6 năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Về chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp hợp tác xã tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp trung ương, vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng nghị định 279-CP ngày 2 tháng 11 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ.

2. Các Bộ quản lý sản xuất công nghiệp, các Bộ chức năng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và Liên hiệp hợp tác xã tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp trung ương cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc thực hiện nghị định này trong thời gian qua, đề ra kế hoạch và biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện một cách nghiêm chỉnh, đồng bộ và triệt để trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

3. Liên hiệp hợp tác xã tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp trung ương cần được chấn chỉnh về tổ chức, tăng cường những cán bộ có hiểu biết chuyên môn và phẩm chất đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ: nắm

chắc tình hình tiêu, thủ công nghiệp của cả nước; chủ động tham gia với các ngành liên quan về quy hoạch và kế hoạch phát triển tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp; đề xuất với Nhà nước các chính sách, chế độ đối với khu vực tiêu, thủ công nghiệp...

Đối với những ngành, nghề và mặt hàng hiện chưa có ngành quản lý sản xuất công nghiệp nào ở trung ương, phụ trách (như đã nêu trong điểm 4, điều 2 của Bản quy định kèm theo nghị định số 279-CP), Liên hiệp xã trung ương có trách nhiệm nghiên cứu, kiến nghị với Nhà nước: nên giao ngành, nghề nào, mặt hàng nào cho Bộ nào quản lý là phù hợp. Trong khi chờ đợi, Nhà nước ủy nhiệm cho Liên hiệp xã trung ương phụ trách việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và quản lý các ngành, nghề và mặt hàng này.

4. Các Bộ, Tổng cục quản lý sản xuất công nghiệp phải thực hiện tốt chức năng quản lý toàn ngành kinh tế — kỹ thuật, phải xây dựng được quy hoạch và kế hoạch sản xuất toàn ngành, bao gồm cả khu vực sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp, có trách nhiệm cân đối vật tư chuyên ngành, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các định mức kinh tế — kỹ thuật, những tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, đào tạo cán bộ và thợ kỹ thuật cho toàn ngành, kể cả cho các cơ sở tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp tập thể.

Đề làm được nhiệm vụ này, ở mỗi Bộ, Tổng cục phải phân công một Thứ trưởng, Tổng cục Phó phụ trách.

5. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương cần phối hợp với các Bộ quản lý sản xuất công nghiệp, với Liên hiệp xã trung ương, xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp trong phạm vi địa phương trên cơ sở quy hoạch của từng ngành kinh tế — kỹ thuật; đề xuất với trung ương những chính sách, chủ trương nhằm: sử dụng tốt nhất nguồn lao động, khôi phục và phát triển

những nghề truyền thống và sản xuất hàng nghệ thuật, khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ để phát triển sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp.

*
**

Các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương, Liên hiệp hợp tác xã tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp trung ương có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó chủ tịch

ĐỖ MƯỜI

CÁC BỘ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG TU của Bộ Giao thông vận tải số 93-KTTV ngày 19-3-1985 hướng dẫn thi hành quyết định số 157-HĐBT ngày 5-12-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc lập quỹ dự phòng bảo đảm giao thông.

Đề kịp thời ứng phó với tình hình chiến tranh ở biên giới phía Bắc, ngày 5-12-1984 Hội đồng Bộ trưởng đã có quyết định số 157-HĐBT cho phép Bộ Giao thông vận tải lập quỹ dự phòng bảo đảm giao thông để dự trữ vật tư, thiết bị, phương tiện nhằm kịp thời cứu chữa cầu đường bị địch phá hoại, nhanh chóng khôi phục giao thông, phục vụ quốc phòng, kinh tế. Sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính, Ủy

09662782

Tel: +84-8-3845 6684 * www.TruVienPhapLuat.com